



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านดอน

โดย

เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๙๙๒๕๖๑ โทรสาร ๐๔๒-๙๙๒๕๖๑

<http://www.banthon.go.th>

## หลักการและเหตุผล

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และมีแก้ไข แผนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น แต่ทั้งนี้ เนื่องจากว่าเทศบาลตำบลบ้านถ่อน มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ให้ถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเหตุผลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และ ข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลม และให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามที่เห็นสมควรและให้นำแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ปัจจุบันได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน จึงอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ สาริกา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

# สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๒	ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑-๔
	แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๕-๗
	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดหนองคาย	๘-๑๐
	แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย	๑๑-๑๒
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑๓
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔-๑๗
	ตารางยุทธศาสตร์ต่างๆ	๑๘-๒๑
	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๒-๒๗
ส่วนที่ ๓	การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี	๒๘-๓๑
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชชนทั้งด้านร่างกายจิตใจ และสติปัญญา	๓๒-๕๐
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	๕๑-๕๕
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส	๕๖-๖๒
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๖๓-๖๖
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมให้มีสาธารณูปการอย่างทั่วถึง	๖๗-๑๐๗
	โครงการที่เกีนศกยภาพ (แบบ ผ.๐๒/๑)	๑๐๘-๑๒๐

# รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

## จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

### ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดแก้ไขใหม่ ดังนี้

#### ข้อ ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (Strategy linkage) ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ โดยสามารถนำเข้าสู่รอยต่อที่เข้าหากันได้อย่างกลมกลืนแม้ว่าจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้ ในเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๓) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (๔) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ (๖) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย (๑) วิสัยทัศน์ (๒) ยุทธศาสตร์ (๓) เป้าประสงค์ (๔) ตัวชี้วัด (๕) ค่าเป้าหมาย (๖) กลยุทธ์ และ (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านดอน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ด้วย โดยนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ ๓ เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้กรอบระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เริ่มต้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมสามารถบ่งบอกทิศทางของการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ ๕ ปี ถัดไป โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่างๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมาตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อสภาพพหุต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการกำหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกย่องแผนนอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ว่าโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิด

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังเป็นช่วงเวลาที่แนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้

**๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

**๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

**๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ**

**๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว**

**วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา**

การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทัน่วงที่ด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวหน้า พลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นโดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงกำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาจำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย

**๑. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม** มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

**๒. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่** มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

๓. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม

๔. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคุมไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘

๕. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลามีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดจุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้

#### ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบไปด้วย

- หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
- หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ

ภูมิภาค

- หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม

ดิจิทัลของอาเซียน

#### ๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

- หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

- หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ

เหมาะสม

**๓. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

**๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ**

หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา

แห่งอนาคต

หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนากับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ ๓.๑ โดยหมวดหมู่ การพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ำจนถึง ปลายน้ำ และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้หมวดหมู่แต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การพัฒนาภายใต้ แต่ละหมวดหมู่ไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

แผนภาพที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนากับเป้าหมายหลัก



## แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

### ๑) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น "ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง"

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ำและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
๒. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัวและพึ่งพากันในชุมชนได้
๓. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ
๔. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๕. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

#### เป้าหมาย

๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค ในการกระจายรายได้ลดลง

### ประเด็นการพัฒนา

**ประเด็นการพัฒนาที่ ๑** บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตอย่างยั่งยืนแนวทางการพัฒนา

- ๑) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ
- ๒) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค
- ๓) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น
- ๔) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน

**ประเด็นการพัฒนาที่ ๒** แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

#### แนวทางการพัฒนา

- ๑) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดินทำกินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- ๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ยกย่องสถานพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้
- ๓) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่
- ๔) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง
- ๕) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม



๖) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ

**ประเด็นการพัฒนาที่ ๓** สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่

๒) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ

๓) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) และความต้องการตลาด

๔) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ ที่สำคัญของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์)

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุบัติโภคบริโภคในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก

๖) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค

๗) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน

๘) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ต้นน้ำและป่าธรรมชาติที่สำคัญ

๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความเทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา

**ประเด็นการพัฒนาที่ ๔** พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจำปีในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานีและสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์หนองบัวลำภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานีโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย

**ประเด็นการพัฒนาที่ ๕** ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาคแนวทางการพัฒนา

๑) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์

๓) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา

๔) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น เมืองนครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี

๕) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

**ประเด็นการพัฒนาที่ ๖** พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง โครงข่ายทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๓) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และ หนองคาย

## ๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดหนองคาย

การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เป้าหมาย (วิสัยทัศน์)

" เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล  
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน "

**เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ** กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีการเกษตรชั้นนำ (การเพาะปลูกพืชต่างๆ การเลี้ยงสัตว์และการประมง) เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดมีอาชีพ มีรายได้ ผลผลิตจากการเกษตรชั้นนำ เพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ตามความต้องการของตลาด ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นนำ

**ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์** กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีการค้าการลงทุน การค้าชายแดน และการบริการ เช่น ค่าปลีก ค่าส่ง การส่งออก การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โลจิสติกส์ เป็นต้น ที่จะขยายสู่การค้าสากลกับนานาชาติ อารยประเทศ การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงฐานการผลิต แหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประตุการค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งต่าง ๆ และเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในภูมิภาค

**การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล** กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล สนองความต้องการของตลาดท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในระดับประเทศและระดับโลก

**เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน** กระบวนการพัฒนาเมืองเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ได้รับโอกาสที่เท่าเทียม มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของเมืองและชุมชน และมีการบริหารราชการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและที่อยู่อาศัยที่สะอาดและปลอดภัย มีระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุลภาพและยั่งยืนมีชุมชนเข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เอาัดเอาเปรียบ ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดควบคุม ตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนได้รับการตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานของชีวิต

### เป้าประสงค์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

๑. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๒. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้มิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม

๓. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

### ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๑. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดสบายดี เพิ่มขึ้นร้อยละ

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มสบายดี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

๓. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ

๔. สัดส่วนคนจนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสบายดี ลดลงร้อยละ

๕. สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นร้อยละ ๓

### ประเด็นการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรกรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมการค้า การลงทุน และการตลาดทั้งในและกลุ่มจังหวัดสบายดี เพิ่มขึ้นร้อยละ ต่างประเทศ
๒. เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดอัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ
๓. เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

ตัวชี้วัด

๑. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดสบายดี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๒. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๓. ร้อยละเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มสบายดี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกพื้นที่
๓. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานในการแข่งขัน
๔. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน เชื่อมโยงทั้งภายในร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดนของ เชื่อมโยงทั้งภายใน

### ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
๒. ยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสบายดีให้ได้มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงกับประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรม
๓. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสบายดี

ตัวชี้วัด

๑. อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรม
๓. พัฒนาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาด

### ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรกรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนาระดับผลิตภัณท์สินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรกรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานสากล
๒. เพิ่มช่องทางตลาดในการผลิตสินค้าและการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง

### ตัวชี้วัด

๑. ผลผลิตทางการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดสวายดีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๒. อัตราการขยายตัวภาคเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

### แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
๒. เพิ่มมาตรการสินค้าการเกษตรในการป้องกัน ฝาระวังโรคอุบัติใหม่ในพืช และสัตว์สู่การบริการให้ได้

### มาตรฐาน

๓. ยกระดับและส่งเสริมการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยเพื่อการส่งออก
๔. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบที่หลากหลาย

### ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดสวายดี
๔. เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดสวายดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### ตัวชี้วัด

๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๒. สัดส่วนรายได้ต่อหัวนี้สินของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

### แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. พัฒนาด้านสาธารณสุขสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
๒. พัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้มีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน
๓. พัฒนาคอนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกที่อุบัติขึ้นใหม่

### ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### วัตถุประสงค์

๑. ฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
๒. เพื่อบริหารจัดการขยะและมลภาวะอย่างเป็นระบบ
๓. เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์โลก

### ตัวชี้วัด

๑. สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดสวายดีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๒. ร้อยละของปริมาณขยะและมลภาวะลดลง ร้อยละ ๕

### แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรลุ่มน้ำแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัด

๒. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน การแก้ปัญหา และเยียวยา จากปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

๓. การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์โลก

## แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย

จากการวิเคราะห์/ประเมินศักยภาพสถานะแวดล้อมภายในและสถานะแวดล้อมภายนอกข้อมูลระดับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ข้อมูลตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติกำหนด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และภูมิภาค จังหวัดหนองคายจึงได้กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ดังนี้

### เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์)

"เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน"

### ประเด็นการพัฒนาจังหวัด

#### ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม

##### แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตร
๒. ส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

##### ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
๒. พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (๕,๐๐๐ ไร่/ปี)
๓. ผลผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น (สินค้าข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง)

##### แผนงาน

๑. แผนงาน : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
๒. แผนงาน : การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
๓. แผนงาน : ส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร

#### ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุนการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและการบริการ

##### แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และโลจิสติกส์เชื่อมโยงพื้นที่การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และทางธรรมชาติ บนแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน
๓. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
๔. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างประเทศ

##### ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๒. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
๓. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

#### แผนงาน

๑. แผนงาน : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒. แผนงาน : การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรม ประเพณีและทางธรรมชาติบนแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน

๓. แผนงาน : ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

๔. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการ

**ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

#### แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบ

๒. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

๓. พัฒนาระบบการบริการสุขภาพเพื่อรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

๔. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยด้านการศึกษา แรงงาน สาธารณสุข และสังคมเพื่อลดปัญหาความยากจน ด้อยโอกาส และความเหลื่อมล้ำทางสังคม

๕. การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติรวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

๖. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

#### ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติดลดลงคิดเป็นร้อยละ ๒๕

๒. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน (ต่อประชากรแสนคน)

๓. สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘ ต่อปี

๔. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง

๕. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ต่อประชากรหญิง อายุ ๑๕-

๖. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

#### แผนงาน

๑. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ในการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง

๒. แผนงาน : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

**ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ**

#### แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๒. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ

#### ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (%)

๒. จำนวนนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา

๓. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ลดลง

#### แผนงาน

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๒. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์)

"เป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"

#### ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคมนทุกกลุ่มวัย ชุมชน สังคม การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนมุ่งสู่มาตรฐานสากล



## ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ๒.๑ วิสัยทัศน์

“ ประชาชนอยู่ดีกินดี สังคมมีระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสาธารณะ ”

### ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านถ่อน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านร่างกายจิตใจ และสติปัญญา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมให้มีสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

### ๒.๓ เป้าประสงค์

๑. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงรองรับประชาคมอาเซียน
๒. พัฒนาแหล่งน้ำและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการเกษตรกรรม และกลุ่มอาชีพ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ รวมทั้งดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวชุมชนมีความเข้มแข็ง
๔. จัดการด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๕. หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนและทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๖. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาจากทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น

### ๒.๔ ตัวชี้วัด

๑. จำนวนถนน รางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างและได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม
๒. จำนวนการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
๓. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาล
๔. จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริมความรู้ด้านพืช สัตว์ อาชีพอื่นๆ และส่งเสริมลดต้นทุนการผลิต
๕. จำนวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๖. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการขุดลอก ก่อสร้างและปรับปรุงให้ดีขึ้น
๗. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ตามทะเบียนสำรวจข้อมูลครบทุกคน
๘. จำนวนประชาชน/กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการอบรม/ศึกษาดูงาน
๙. จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
๑๐. จำนวนการจัดโครงการกีฬาและนันทนาการในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
๑๑. จำนวนการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตำบล

๑๒. สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
๑๓. จำนวนหมู่บ้านปลอดภัย ปลอดภัยาเสพติด และปลอดภัยอบายมุข
๑๔. ระดับความสำเร็จการจัดการด้านการศึกษา
๑๕. ร้อยละของประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ธรรมและประเพณี
๑๖. จำนวนต้นไม้ที่ปลูกในโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๗. จำนวนส่งเสริมและสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในชุมชน
๑๘. จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๙. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น
๒๐. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
๒๑. ร้อยละของการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
๒๒. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐและจากท้องถิ่น

## ๒.๕ ค่าเป้าหมาย

๑. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและมาตรฐาน
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้สร้างรายได้จากอาชีพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง
๔. เพื่อส่งเสริมการศึกษา บำรุงรักษาศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๕. เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๖. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## ๒.๖ กลยุทธ์

๑. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และขนถ่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรรองรับประชาคมอาเซียน
๒. พัฒนาด้านสาธารณสุขโรคให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำในพื้นที่เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
๕. ส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สนับสนุนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาทุกระดับและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๙. การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
๑๐. การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชนและบึงหนองคาย
๑๒. การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม
๑๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
๑๔. ส่งเสริมและพัฒนารายได้ของเทศบาล
๑๕. พัฒนาสถานที่และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

### จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. ประชาชนมีน้ำอุปโภค/บริโภคที่สะอาดมีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๒. เมืองแห่งความสงบพัฒนาวิถีพุทธสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
๓. การดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน

### ๒.๗ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

“นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านดอน ปี พ.ศ.๒๕๖๔”

#### ๑. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

##### ๑) ส่งเสริมและจัดสวัสดิการและนันทนาการ

- ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน
- สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง เพื่อการยังชีพและให้มีที่อยู่อาศัย
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก เยาวชนและสตรี

##### ๒) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- พัฒนาศูนย์ อปพร. ให้เป็นป้อมยามชุมชนและบริการฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชม.
- ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน

#### ๒. นโยบายพัฒนาการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม

##### ๑) ส่งเสริมการศึกษา

-อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียนตำบลและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

##### ๒) บริหารจัดการศึกษา

-บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลให้มีมาตรฐาน

##### ๓) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### ๓. การพัฒนาการท่องเที่ยว

##### ๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในตำบล

#### ๔. นโยบายพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ

##### ๑) อุดหนุนกลุ่มอาชีพและส่งเสริมกองทุนหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพ

##### ๒) ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#### ๕. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

##### ๑) พัฒนางานสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินการและส่งเสริมการดูแลรักษาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
- บริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- ปรับปรุงสวนสาธารณะต่างๆ

##### ๒) ส่งเสริมและบริหารจัดการงานสาธารณสุข

- ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กีฬาตำบลและลานกีฬาหมู่บ้าน
- รับถ่ายโอนสถานีอนามัยมาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
- ร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) จัดทำหลักประกันสุขภาพ

## ๖. นโยบายการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี

### ๑) ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน

-แต่งตั้งคณะกรรมการระดับตำบลในการร่วมตัดสินใจดำเนินงานด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนภาคราชการ ตัวแทนจากพนักงานท้องถิ่น ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ชำนาญแต่ละงาน) เพื่อดำเนินตามโครงการของเทศบาลตำบล และที่ประชาคมเสนอ

## ๗. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

### ๑) พัฒนางานด้านสาธารณูปโภค

- พัฒนาถนนทุกสายให้สะดวกและขับขี่ปลอดภัย
- ดำเนินการให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าสาธารณะตามถนนต่างๆ
- ดำเนินการให้ทุกครัวเรือนมีประปา, น้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
- ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำห้วย แหล่งน้ำต่างๆ และทางระบายน้ำ

### ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำระบบผังเมือง

- ดำเนินการจัดทำผังเมืองและแผนที่ภาษี

## ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

### การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของการพัฒนาเป็น การตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานการณ์พัฒนาอยู่จุดไหน” ซึ่งสรุปได้ดังนี้

**ปัจจัยภายใน** ทั้งที่เป็นจุดแข็ง Strength (S) และจุดอ่อน Weakness (W) ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ต้องนำมาพิจารณาดังนี้

๑. ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอำนาจ การกำกับดูแล

๒. ระเบียบ กฎหมาย

๓. บุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง คุณภาพ วินัย ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะ

๔. งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ

๕. ระบบฐานข้อมูล

๖. การประสานงาน/การอำนวยความสะดวก/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๗. ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน

**ปัจจัยภายนอก** ทั้งที่เป็นการวิเคราะห์โอกาส Opportunity (O) และการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือ ข้อจำกัด Threat (T) ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ต้องนำมาพิจารณา ดังนี้

๑. ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์

๒. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจภาพรวมในเขตพื้นที่ เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน การเกษตรกรรม การพาณิชย์กรรม การคลัง ด้านสังคม และอื่นๆ

๓. นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย

๔. เทคโนโลยี

**ตารางยุทธศาสตร์ต่างๆ**

ยุทธศาสตร์ อปท. (ทต.บ้านฉอน) (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ อปท.ใน เขตจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	แผนพัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เป้าหมายเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน (SDGs)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๑. การพัฒนาด้านการ แก้ไขปัญหาความ ยากจนเพื่อให้ ประชาชนอยู่ดีกินดี	๑. พัฒนาคมนทุกกลุ่มวัย ชุมชน สังคม การ สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมือง น่าอยู่	๑. การยกระดับมาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตรและ สร้างมูลค่าเพิ่ม	๑. เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้าน การค้าและการลงทุน	๑. บริหารจัดการน้ำให้ เพียงพอต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตอย่างยั่งยืน	๑. ยุติความยากจนทุก รูปแบบในทุกที่	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทย เป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตรและ เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	๑. ด้านความมั่นคง
๒. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชชนทั้ง ด้านร่างกายจิตใจ และ สติปัญญา	๒. พัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ รองรับเขตเศรษฐกิจ พิเศษ	๒. พัฒนาขีด ความสามารถในการ แข่งขันทางการค้า การ ลงทุนการค้าชายแดนการ ท่องเที่ยวและบริการ	๒. พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดให้ได้มาตรฐาน	๒. แก้ไขปัญหาความ ยากจนและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้ น้อยเพื่อ ลดความเหลื่อม ล้ำทางสังคม	๒. ยุติความหิวโหย บรรลุ ความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ ยั่งยืน	หมวดหมู่ที่ ๒ ไทย เป็นจุดหมายของการ ท่องเที่ยวที่เน้น คุณภาพและความ ยั่งยืน	๒. ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน
๓. การการพัฒนา ชุมชนให้มีความ เข้มแข็งสามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืน	๓. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและการ ท่องเที่ยว	๓. การเสริมสร้างความ มั่นคงของคน สังคม และ สิ่งแวดล้อม	๓. พัฒนาและยกระดับ สินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ เกษตรอินทรีย์อย่างเป็น ระบบ	๓. สร้างความเข้มแข็ง ของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับ การแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	๓. สร้างหลักประกันว่าคน มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ ทุกคนในทุกวัย	หมวดหมู่ที่ ๓ ไทย เป็นฐานการผลิตยาน ยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของ โลก	๓. ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์
๔. การส่งเสริมการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี มีความ โปร่งใส	๔. พัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนมุ่งสู่ มาตรฐานสากล	๔. การพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ	๔. พัฒนาทุนมนุษย์และ ยกระดับคุณภาพชีวิตใน ทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม	๔. พัฒนาการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ	๔. สร้างหลักประกันว่าทุก คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่า เทียม และสนับสนุน โอกาสในการเรียนรู้ตลอด ชีวิต	หมวดหมู่ที่ ๔ ไทย เป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง	๔. ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอ ภาคทางสังคม

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ อปท. (ทต.บ้านก่อน) (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ อปท.ใน เขตจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	แผนพัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๘๐)
๕. การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ			๕. การรักษาสมดุล ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	๕. ใช้โอกาสจากการพัฒนา โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจ หลักภาคกลางและพื้นที่เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และ พื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของ ภาค	๕.บรรลุความเสมอภาค ระหว่างเพศและให้อำนาจของ ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน	หมวดหมายที่ ๕ ไทยเป็น ประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ ภูมิภาค	๕. ด้านการสร้าง การเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. การส่งเสริมให้มี สาธารณูปการอย่าง ทั่วถึง				๖. พัฒนาความร่วมมือและ ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับ ประเทศเพื่อนบ้านในการ สร้างความเข้มแข็งทาง เศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ	๖.สร้างหลักประกันว่าจะมีการ จัดให้มีน้ำและสุขอนามัย สำหรับทุกคน และมีการ บริหารจัดการที่ยั่งยืน	หมวดหมายที่ ๖ ไทยเป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัล ของอาเซียน	๖. ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
					๗.สร้างหลักประกันว่าทุกคน เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน	หมวดหมายที่ ๗ ไทยมี วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มี ศักยภาพสูง และ สามารถแข่งขันได้	
					๘. ส่งเสริมการเติบโตทาง เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงาน ที่สมควรสำหรับทุกคน	หมวดหมายที่ ๘ ไทยมี พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่ น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโต ได้อย่างยั่งยืน	

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ อปท. (ทต.บ้านก่อน) (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ อปท.ใน เขตจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	แผนพัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)	แผนเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
					๙.สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ ที่ความทนทาน ส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและยั่งยืน และ ส่งเสริมนวัตกรรม	หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความ ยากจนข้ามรุ่นลดลง และมี ความคุ้มครองทางสังคมที่ เพียงพอ เหมาะสม	
					๑๐.ลดความไม่เสมอภาค ภายในและระหว่างประเทศ	หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมี เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม คาร์บอนต่ำ	
					๑๑. ทำให้เมืองและการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษย์มีความ ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ ด้านทาน และยั่งยืน	หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถ ลดความเสี่ยงและผลกระทบ จากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
					๑๒.สร้างหลักประกันให้มี รูปแบบการบริโภคและผลิต ที่ยั่งยืน	หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมี กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	
					๑๓.ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการ เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและ ผลกระทบที่เกิดขึ้น	หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ ตอบโจทย์ประชาชน	

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ อปท. (ทต.บ้านฉาง) (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ อปท.ใน เขตจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	แผนพัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เป้าหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืน (SDGs)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
					๑๔.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
					๑๕.ปกป้อง ป่าไม้ และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ		
					๑๖.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนายั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ		
					๑๗.เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนการเงิน		



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ อปท. (ทต.บ้านถ่อน) (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการ แก้ไขปัญหาความ ยากจนเพื่อให้ ประชาชนอยู่ดีกินดี	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคนทุกกลุ่มวัย ชุมชน สังคม การ สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่า อยู่	<b>ประเด็นการพัฒนาที่ ๑</b> การยกระดับมาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่ม <b>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒</b> พัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้า การลงทุนการค้า ชายแดนการท่องเที่ยว และการบริการ <b>ประเด็นการพัฒนาที่ ๓</b> การเสริมสร้างความ มั่นคงของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม	<b>เป้าหมายที่ ๑</b> ขจัดความยากจน <b>เป้าหมายที่ ๓</b> การมีสุขภาพดีและความ เป็นอยู่ที่ดี <b>เป้าหมายที่ ๔</b> การศึกษาที่เท่าเทียม <b>เป้าหมายที่ ๖</b> น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล <b>เป้าหมายที่ ๘</b> งานที่มีคุณค่าและการเติบโต ทางเศรษฐกิจ <b>เป้าหมายที่ ๑๑</b> เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน <b>เป้าหมายที่ ๑๓</b> การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ <b>เป้าหมายที่ ๑๕</b> ระบบนิเวศบนบก <b>เป้าหมายที่ ๑๖</b> ความสงบสุข ยุติธรรม และ สถาบันเข้มแข็ง	<b>หมุดหมายที่ ๑</b> ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้าน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลค่าสูง <b>หมุดหมายที่ ๒</b> ไทยเป็นจุดหมายของการ ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและ ความยั่งยืน <b>หมุดหมายที่ ๓</b> ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่ เพียงพอ เหมาะสม <b>หมุดหมายที่ ๑๑</b> ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ <b>หมุดหมายที่ ๑๒</b> ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนา แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทาง สังคม ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ อปท. (ทต.บ้านก่อน) (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนทั้งด้าน ร่างกายจิตใจ และ สติปัญญา	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคนทุกกลุ่มวัย ชุมชน สังคม การ สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่า อยู่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความ มั่นคงของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม	เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ ๑๐ สร้างหลักประกันว่าจะมีการ จัดให้มีน้ำและสุขอนามัย สำหรับทุกคนและมีการ บริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ ความสงบสุข ยุติธรรม และ สถาบันเข้มแข็ง พื้นที่สภาพดิน และหยุดยั้งการ สูญเสียความหลากหลายทาง ชีวภาพ	หมวดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการ ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและ ความยั่งยืน หมวดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนา แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทาง สังคม

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ อปท. (ทต.บ้านก่อน) (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ อปท.ใน เขตจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคนทุกกลุ่มวัย ชุมชน สังคม การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม	เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ ๑๐ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง	หมวดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมวดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ อปท. (ทต.บ้านถ่อน) (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ อปท.ใน เขตจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี มี ความโปร่งใส	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนมุ่ง สู่มาตรฐานสากล	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ	เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาค ภายในประเทศและระหว่าง ประเทศ	หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ ประชาชน	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ อปท. (ทต.บ้านถ่อน) (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ อปท.ใน เขตจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคนทุกกลุ่มวัย ชุมชน สังคม การ สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมือง น่าอยู่	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความ มั่นคงของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม	เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ ๓ การมีสุขภาพดีและความ เป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ ๖ น้ำสะอาดและการ สุขาภิบาล เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ เป้าหมายที่ ๑๕ ระบบนิเวศบนบก เป้าหมายที่ ๑๖ ความสงบสุข ยุติธรรม และ สถาบันเข้มแข็ง	หมวดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ หมวดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนา แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ อปท. (ทต.บ้านถ่อน) (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมให้มี สาธารณูปการอย่าง ทั่วถึง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรอ จับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้า การลงทุนการค้า ชายแดนการท่องเที่ยว และการบริการ	เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี ความทนทาน ส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและยั่งยืนและ ส่งเสริมนวัตกรรม	หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ สำคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่ น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม





ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ่อน

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำเหตุผลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๔ และ ข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน ได้อนุมัติแผนดังกล่าว วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านถ่อน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ วรรคสอง “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย (รายละเอียดตามแบบการแก้ไขแผนที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ประกาศเป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การทำการเทศบาลตำบลบ้านถ่อน เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๒ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ ๐๔๒-๙๙๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสงกรานต์ สาริกา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน



